

**บ้านปูฯ เพิ่มการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ขยายฐานการผลิตสู่ประเทศจีน**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 18.84 ในบริษัท เอเชียน อเมริกัน โคล อิงค์ (AACI) มูลค่า 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างฐานการผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังประสบความสำเร็จในประเทศอินโดนีเซีย ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค เผยจีนเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ถ่านหินในระดับสูง และยังมีควมได้เปรียบในการส่งออกไปยังตลาดหลักคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ มร. แกรี เอฟ. แลด์ ประธานบริษัทเอเชียน อเมริกัน โคล อิงค์ (AACI) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ AACI จำนวนร้อยละ 18.84 มูลค่า 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัท บี พี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BP Overseas Development Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินคุณภาพดีที่ดานิง (Daning) มณฑลชานซี (Shanxi) โดยถ่านหินดังกล่าวเป็นประเภทแอนทราไซต์ ที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำและค่าความร้อนสูง มีปริมาณสำรองที่ได้ทำการสำรวจไว้เป็น Reserves 79 ล้านเมตริกตัน และเป็น Resources 67 ล้านเมตริกตัน

ขณะนี้โครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผลิต โดยจะใช้เทคนิคการผลิตแบบ longwall ซึ่งเป็นเทคนิคการทำเหมืองใต้ดินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ จะมีการนำมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานดีที่สุดมาใช้ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมนักบริหารที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจากสหรัฐอเมริกา เหมืองแห่งนี้มีกำลังการผลิต 4.0 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ.2548 และจะจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้า โรงงานผลิตปุ๋ยและเหล็กกล้าภายในประเทศจีน

นายชินนิตเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุนในครั้งนี้ว่า "บริษัทฯ ต้องการขยายฐานการเจริญเติบโตของธุรกิจถ่านหินสู่ประเทศจีน เพราะจีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดี มีการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง รวมทั้งมีความได้เปรียบในการส่งถ่านหินออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เนื่องจากระยะทางที่ใกล้กว่า นอกจากนี้ การลงทุนในประเทศจีนเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการที่จะขยายเครือข่ายการดำเนินธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ไปสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ในด้านของความหลากหลายของสินค้า และช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบแห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินไปอีกด้วย และด้วยอัตราการผลิตเติบโตของความต้องการใช้ถ่าน

หินในระดับสูงของจีน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ จะแสวงหาและพัฒนาโครงการในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนต่อไป"

สำหรับ AACI นั้น ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเหมืองถ่านหินและสถาบันการเงินจากสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศจีนโดยได้เข้าไปเริ่มธุรกิจในประเทศจีนมาตั้งแต่ปี 2541 โดย AACI เป็นบริษัทต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปดำเนินธุรกิจถ่านหินในจีน ปัจจุบัน AACI มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับรัฐวิสาหกิจสองแห่งของจีน ในบริษัท Shanxi Asian American-Danling Energy Co., Ltd. (SAADEC) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีแห่งนี้ นอกจากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวแล้ว AACI ยังสำรวจหาแหล่งผลิตถ่านหินใหม่อีกหลายโครงการ รวมทั้งพิจารณาโครงการผลิตก๊าซมีเทนที่ได้จากการทำเหมืองใต้ดินเพื่อการลงทุนและพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

มร. แกรี เอฟ. แลต ประธาน AACI กล่าวว่า "AACI รู้สึกยินดีที่บ้านปูฯ เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ และหวังว่าการผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่การดำเนินธุรกิจของเราในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น"

ปัจจุบันจีนมีประชากร 1,400 ล้านคน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 6-8 ต่อปี ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละ 80 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าในจีนมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในด้านการผลิตนั้น ประเทศจีนมีกำลังการผลิตถ่านหิน 1,400 ล้านตันต่อปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ยังต้องนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียและออสเตรเลีย มากกว่า 10 ล้านตันต่อปี

\*\*\*\*\*

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2694-6783-4

โทรสาร 0 2207-0696